



ประกาศเกียรติคุณ

นายพยุงค์ศักดิ์ ชาตีสุทธิผล

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต)

นายพยุงค์ศักดิ์ ชาตีสุทธิผล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้รับ Certificate of Management Development Program จาก North Western University เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๐ และได้รับมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการพัฒนางาน จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

นายพยุงค์ศักดิ์ ชาตีสุทธิผล เติบโตในสายวิชาชีพวิศวกรรมในตำแหน่งวิศวกร จนกระทั่งดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริหารโครงการ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และกรรมการรองผู้จัดการ ของบริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (๑๙๙๕) จำกัด ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยก่อนหน้านั้นนายพยุงค์ศักดิ์ ชาตีสุทธิผล ได้ช่วยเหลืองานของสภาอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ในตำแหน่งรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรม เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และรองประธานสภาอุตสาหกรรม ตามลำดับ กล่าวได้ว่านายพยุงค์ศักดิ์ ชาตีสุทธิผล ได้มีส่วนร่วมอย่างสำคัญยิ่งในการวางยุทธศาสตร์และนโยบายด้านอุตสาหกรรมของประเทศในช่วงที่ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสภาอุตสาหกรรม มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ การจัดทำมาตรการเชิงรุกและรับสำหรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และกรอบข้อตกลงเสรีทางการค้า นำเสนอต่อรัฐบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน การผลักดันการพัฒนาโครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน การสนับสนุนผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงโครงการคูปองนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นต้น เพื่อให้อุตสาหกรรมในประเทศสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงในทุกระดับ ทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิต ในทุกมิติ ทั้งการพัฒนาบุคลากร พลังงาน น้ำและทรัพยากรในการผลิต ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งแวดล้อม ทำให้อุตสาหกรรมไทยสามารถเติบโตอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ นายพยุงค์ศักดิ์ ชาตีสุทธิผล ยังมีส่วนร่วมในระดับนโยบายและผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในฐานะกรรมการของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์

เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตของประเทศ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิชาชีพที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์
มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการผลิต) แก่ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล เพื่อเป็น
เกียรติประวัติสืบไป
